

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เดิมสถานะของประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าประเทศไทย มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ประกอบกับสถานะของประเทศไทย ได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าสภาพคล่อง ในประเทศไทยยังมีอยู่มาก ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศแต่เพียงแหล่งเดียว จึงลดความจำเป็นลง รวมทั้งแหล่งเงินกู้บางแห่งอาจกำหนดเงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่ทำให้ไทยสูญเสียโอกาส ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการกู้เงินได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงสมควรกำหนดเป็นนโยบายว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้รับหรือขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ จากต่างประเทศได้เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือพันธกรณีที่จะทำให้ประเทศไทยขาดสิทธิ ในการเจรจาต่อรองในฐานะคู่สัญญาที่เท่าเทียมกัน

๒. ให้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศได้เฉพาะกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขเป็นการก้ำกั้ม ในการดำเนินธุรกิจทั่วไป (commercial purpose) และไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือพันธกรณีที่จะทำให้ ประเทศไทยต้องเสียเปรียบ เช่น การก้ำกั้มเงินของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ ยกเว้นการให้การช่วยเหลือในลักษณะที่เกิดประโยชน์แก่ภูมิภาค และมิได้ผูกพันกับ ประเทศไทยโดยตรง การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ หรือการกู้เงินใด ๆ ที่ได้ตกลงและมีผลผูกพันไปแล้วก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติในวันนี้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐแห่งใดมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือหรือกู้เงินจากต่างประเทศ

/นอกเหนือ ...

นอกเหนือจากข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไป
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

หมายเหตุ : รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทราบด้วย

รัฐ-กต. จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทราบด้วย